

สิทธิพร เจนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

BEAUTY - หุ่นสวย

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มาที่ไป...

ไม่ผิดนะครับ “หุ่น” เน้นนอน ไม่ใช่ หุ่นสวย แล้วเขียนผิดเป็น หุ่นสวย โดยที่บอกว่า หุ่น นั้น ก็คงจะหมายถึงโครงสร้าง รูปร่าง ในการแกว่งตัวของราคา ซึ่งจำกันได้แน่ครับว่า เรื่อง Pattern นั้น เป็น หนึ่งในสาม ทหารเสือทางเทคนิคที่ต้องรู้ และจำเป็นต้องเข้าใจให้เป็น... เหนือเมฆเมฆกล่าวว่ หากลาก Trend Line ไม่เป็น ก็เอา MA. เข้ามาช่วย หรือจะใช้ MA. เป็นประจำไปเลยก็ได้ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งคือ รูปแบบราคา หรือ Price Pattern นั้น อาจจะเรียกว่า ยากกว่า 2 เรื่องที่กล่าวมา โดยอาจจะต้องใช้ ศิลป์ ในการอ่านหน่อย มือใหม่ ๆ หรือ คนที่เริ่มรู้เทคนิค บางครั้งเห็นในตำรามันดูง่าย แต่พอมาเจอกราฟจริง ๆ มองไม่เห็น หรือบางครั้ง ก็เห็นแบบที่ไม่ควรจะเป็นหรือ เห็นแบบที่ไม่ควรจะเป็น... ยังไงนั้น เดียวไปเจอกันแล้วว่ากันใน UTRADE Investment Academy ทั้ง รุ่น 3 (ลูกค้เก่า) และรุ่น 4 (ที่จะเปิดรับลูกค้าใหม่) อีกที่ส่วนเรื่องของ ตลาด หรือ SET Index ก็คงไม่ต้องกล่าวอะไรมากมายกระมัง เหมือนๆ ที่ผ่านมานั้นแหละครับ เพราะสัญญาณที่จับตาเฝ้าระวังกันอยู่ ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เรียกว่า แนวโน้มร้าย ยังเป็นต่ออยู่ หรือ โอกาสลงต่ำๆ ยังคงมีมากกว่านั่นเอง อย่างวันวาน เห็นท่าพ่่าจะดี แต่ก็อย่างว่าแหละครับ การไม่ยืนที่ 1575 ให้ได้จริงๆ เสียก่อน ก็ยังมองดีกันได้ยาก แล้วนั้นยังไม่เท่าไร ไหนๆ จะมี 1585-1590 ดักไว้อีก แล้วก็ด่านสำคัญ จะเรียกว่า “มันใหญ่มาก” คือด่าน 1600-1620 โน่นแหละครับ... อย่างที่เหนือเมฆว่าไว้ ถ้ายิ่งไม่ผ่านด่านนี้ โอกาสลงลึกๆ หรือ ลงต่ำมากๆ ก็ยังมีความเป็นไปได้ในปี 2560 นี้ (ผ่านได้ค่อยว่ากัน)

ดูตามเกม...

เห็นการวางหมาก หรือ วาง Bid-Offer แล้ว ก็น่าสนใจมากขึ้นมาทันทีเลย งานนี้จะเล่นทางลง ก็ต้องอ่านไว้ก่อนว่า ลงไม่นาน... แต่ถ้าจะเล่นทางขึ้น ก็อาจจะเอาแบบแรงๆ เลยก็ไม่ได้

- แนวรับ : ... 11.3-11.2 ยังน่าสนใจ ไม่ต่ำกว่า 11.0 ยังถือไว้ รอการขึ้นได้
- เป้าหมาย : ... Pattern ย่อยๆ ก็ 12.0-12.4ถ้าเอาเต็มๆ น้อย ก็ 12.8-13.0

Price Chart...(BEAUTY)



ความเห็น จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BEAUTY... การขึ้นผ่านระดับ 11.0 นั้น หากท่านที่หนึ่งเฝ้าในระหว่างช่วงโหม่งการซื้อขาย จะมองว่าเป็นสัญญาณที่ดี แล้วการแกว่งตัวแถวๆ 11.2-11.3 ก็ถือว่าเป็นราคาที่เล่นตามน้ำได้... แล้ววันนี้ ถ้าจะมีราคา 11.3-11.2 ให้ ก็ยังถือว่า น่าสนใจ เพราะด้วยรูปแบบ Price Pattern นี้ ถ้าจะเอาแบบเล็กๆ ก็ยังหวังขายที่ 12.0-12.4 ได้... แล้วถ้าจะเอาแบบเต็มๆ ที่วัดระยะจากระดับต่ำสุด ขึ้นมาจนถึงสูงสุด ก่อนที่จะปรับตัวในระลอกล่าสุดนั้น เรามองกันได้ถึง 12.8-13.0 กันเลย ข้อสังเกต ว่าจะมีสัญญาณขายก่อนถึงเป้าหมายที่ว่านั้นก็ลองใช้ Trend Line ดู ต่ำกว่า Trend Line ก็ไม่สวย หรือจะเอา MA. ระยะสั้น เข้าจับแนวโน้มอีกที่ตัวก็ได้

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูเอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการต่างๆที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชักชวนให้นักลงทุนทำการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน